

สกสค.เลิกจ้างที่ปรึกษายกกระเบิ ตะลึง!นั่งประธาน เงินเดือน 1 แสน

นำเสนอเมื่อ : 20 พ.ค. 2558

20 พ.ค.58 นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เห็นชอบให้มีการยกเลิกกระเบียบสำนักงาน สกสค.वादด้วยที่ปรึกษา พ.ศ.2557 และให้มีการร่างระเบียบใหม่ จากเดิมที่กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.มีอำนาจลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 3 ประเภท คือ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ไม่เกิน 8 คน ที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค.ไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษางานที่จำเป็นอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.คนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ปรึกษา มาเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ได้ไม่เกิน 3 คน และการแต่งตั้งที่ปรึกษาจะต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ สกสค.ด้วย

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาใหม่แล้ว จะมีผลให้ยกเลิกตำแหน่งที่ปรึกษาเดิมทั้งหมด ซึ่งมีอยู่จำนวนมาก และเมื่อยกเลิกตำแหน่งที่ปรึกษาเดิมทั้งหมดแล้ว ตนจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ สกสค.เพื่อขอแต่งตั้ง นายทองอยู่ แก้วไพโรษะ และนายเอกศักดิ์ คงตระกูล ข้าราชการบำนาญ ศธ.มาเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.โดยทั้งสองคนถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งตนตั้งใจจะให้ทั้งสองคนเข้ามาช่วยดูในเรื่องกฎหมาย รวมถึงดูแลและแก้ไขปัญหาการดำเนินการกองทุนต่างๆ โดยคณะกรรมการ สกสค.ก็เห็นชอบ ทั้งนี้ ตนได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งแล้ว และมีผลตั้งวันที่ 20 พ.ค.เป็นต้นไป

"ในระเบียบใหม่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.จะต้องมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่ใช่จะให้ใครมาเป็นก็ได้ สวนเหตุผลที่ต้องมียกเลิกตำแหน่งที่ปรึกษาเดิมทั้งหมดและมีการร่างระเบียบใหม่ หลักๆ เพื่อความประหยัด รักรูม รอบคอบ โดยที่ประชุมบอร์ดยังมอบหมายให้ผมไปดูระเบียบอื่นๆ ด้วย หากเรื่องใดมีความซับซ้อน และจำเป็นต้องปรับปรุงให้การทำงานเกิดความคล่องตัวก็ขอให้เร่งดำเนินการ" นายพินิจศักดิ์ กล่าว

นอกจากนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในหนังสือถึง นายสมศักดิ์ ดาไซย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เพื่อเชิญมาให้ถ้อยคำด้วยวาจาต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการพบทรัพย์สินในตู้เซฟของผู้บริหาร สกสค.2 ราย ซึ่งบริษัท บิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด นำมาค่าประกันเงินที่ สกสค.นำไปลงทุนกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วงเงิน 2,100 ล้านบาท แล้ว สวนจะเป็นเมื่อไรนั้นตนไม่สามารถบอกได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาเดิม มีอยู่ประมาณ 20 กว่าคน ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมีเงินเดือนประจำ อาทิ ตำแหน่งประธานที่ปรึกษา สกสค.ได้รับเงินเดือน 105,000 บาท ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.เดือนละ 55,000 บาท และที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค.เดือนละ 45,000 บาท

ที่มา [แนวหน้า](#) วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แก้ไขเบี้ยใหม่ สกสค. โละที่ปรึกษายกแพง ประหยัดเงินเดือนอ้อ

ออกเบี้ยใหม่แล้ว “บอรัต สกสค.” ยกเลิกเบี้ยบตั้งที่ปรึกษา เลขธิการ-สำนักงาน สกสค. โละที่ปรึกษาเกาเกลี้ยงกว่า 20 คน ช่วยประหยัดเงินเดือนอ้อ

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอรัต สกสค. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ยกเลิกเบี้ยบตั้งสำนักงาน สกสค. วาดวยที่ปรึกษา พ.ศ. 2557 และ ไหวรงระเบียบใหม่ โดยปรับแกสาระสำคัญจากเดิมที่ให้เลขธิการ สกสค. มีอำนาจลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ 3 ประเภท คือ ที่ปรึกษาเลขธิการ สกสค. ไม่เกิน 8 คน ที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค. ไม่เกิน 10 คน และที่ปรึกษางานที่จำเป็นอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสมรวมถึงให้มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขธิการ สกสค. คนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ปรึกษา มาเป็นใหม่ที่ปรึกษาเลขธิการ สกสค. ได้ไม่เกิน 3 คน และการแต่งตั้งที่ปรึกษาจะต้องได้รับความเห็นจากบอรัต สกสค. ด้วย ทั้งนี้ เมื่อมีการประกาศใช้ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาใหม่แล้ว จะมีผลให้ยกเลิกตำแหน่งที่ปรึกษาเดิมทั้งหมด และตนได้เสนอต่อ บอรัต สกสค. เพื่อขอแต่งตั้งนายทองอยู่ แก้วไทรชะ และ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล ข้าราชการบำนาญ ศธ. มาเป็นที่ปรึกษาเลขธิการ สกสค. เพื่อใหช่วยดูเรื่องของกฎหมาย รวมถึงช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาค่าเงินการกองทุนต่างๆ ซึ่งบอรัต สกสค. ก็เห็นชอบตามที่เสนอและตนก็ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. เป็นต้นไป

“ในระเบียบใหม่กำหนดไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาเลขธิการ สกสค. ต้องมีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่จะให้ใครมาเป็นก็ได้ ส่วนเหตุผลที่ต้องมีการยกเลิกเบี้ยบตั้งที่ปรึกษาฉบับเดิมแล้ววางระเบียบใหม่นั้น ก็เพื่อความประหยัด รัดกุม และรอบคอบเป็นหลัก รวมถึงเพื่อความคล่องตัวในการทำงานด้วย” นายพินิจศักดิ์ กล่าว

นายพินิจศักดิ์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ลงนามในหนังสือถึง นายสมศักดิ์ তাไชย เลขธิการ สกสค. เพื่อเชิญมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการพบทรัพย์สินในตู้เซฟของผู้บริหาร สกสค. ที่บริษัทเอกชนนำค่าประกันเงินที่ สกสค. นำไปร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี วงเงิน 2,100 ล้านบาทแล้ว ส่วนจะเป็นเมื่อไรนั้นไม่สามารถบอกได้

นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำแหน่งที่ปรึกษา สกสค. เดิมมีอยู่ประมาณ 20 กว่าคน ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมีเงินเดือนประจำ อาทิ ตำแหน่งประธานที่ปรึกษา สกสค. ได้รับเงินเดือน 105,000 บาท ที่ปรึกษาเลขธิการคณะกรรมการ สกสค. เดือนละ 55,000 บาท และที่ปรึกษาสำนักงาน สกสค. 45,000 บาท

อ่านต่อที่ [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์](#) วันที่ 20 พฤษภาคม 2558